

รายชื่อนิสิตที่ไม่แนบหลักฐานการฉีดวัคซีน

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	สถานะ
1	นางสาวกมลรัตน์ อุทัยรัตน์	ไม่ได้แนบหลักฐานการฉีดวัคซีน
2	นางสาวกรรณก ธัญญสิทธิ์	ไม่ได้แนบหลักฐานการฉีดวัคซีน
3	นางสาวกานต์ธีรา ดวงสินทวีกุล	ไม่ได้แนบหลักฐานการฉีดวัคซีน
4	นางสาวเกวลิน เสาวเวียง	ไม่ได้แนบหลักฐานการฉีดวัคซีน
5	นางสาวขวัญฤทัย บางบรรเจ็ดศิลป์	ไม่ได้แนบหลักฐานการฉีดวัคซีน
6	นางสาวจอมขวัญ พรหมสร	ไม่ได้แนบหลักฐานการฉีดวัคซีน
7	นางสาวจันทกานต์ แสงเกตุ	ไม่ได้แนบหลักฐานการฉีดวัคซีน
8	นางสาวจิตาภา แก้วสมบูรณ์	ไม่ได้แนบหลักฐานการฉีดวัคซีน
9	นางสาวจิรัชญา ปัญจนารี	ไม่ได้แนบหลักฐานการฉีดวัคซีน
10	นางสาวจิรัชยา ทวีทรัพย์	ไม่ได้แนบหลักฐานการฉีดวัคซีน
11	นางสาวจุฬาลักษณ์ ทองรักขาว	ไม่ได้แนบหลักฐานการฉีดวัคซีน
12	นางสาวชนม์นิภา ภารการ	ไม่ได้แนบหลักฐานการฉีดวัคซีน
13	นางสาวชนิดาภา ฉัตรสกุลพนิต	ไม่ได้แนบหลักฐานการฉีดวัคซีน
14	นางสาวชาลิสสา เกียรติศิริ	ไม่ได้แนบหลักฐานการฉีดวัคซีน
15	นางสาวซออีพะห์ มะสะ	ไม่ได้แนบหลักฐานการฉีดวัคซีน
16	นางสาวจิตาภา เวทยานนท์	ไม่ได้แนบหลักฐานการฉีดวัคซีน
17	นางสาวณัฐชา หมูแก้ว	ไม่ได้แนบหลักฐานการฉีดวัคซีน
18	นางสาวณัฐนิชา ฉินสูงเนิน	ไม่ได้แนบหลักฐานการฉีดวัคซีน
19	นางสาวณิชกุล จิโรภาสบุญพัฒน์	ไม่ได้แนบหลักฐานการฉีดวัคซีน
20	นางสาวณิชภา หนันอ้าย	ไม่ได้แนบหลักฐานการฉีดวัคซีน
21	นางสาวธนภรณ์ วรสุภาพ	ไม่ได้แนบหลักฐานการฉีดวัคซีน
22	นางสาวธนาภา อธิธาดา	ไม่ได้แนบหลักฐานการฉีดวัคซีน
23	นางสาวธัญญาภรณ์ พิพัฒน์ศรี	ไม่ได้แนบหลักฐานการฉีดวัคซีน
24	นางสาวนภัทร อินทรพรหม	ไม่ได้แนบหลักฐานการฉีดวัคซีน
25	นางสาวนัดดา มะมิง	ไม่ได้แนบหลักฐานการฉีดวัคซีน
26	นางสาวนันท์นภัทร เจียรนันท์	ไม่ได้แนบหลักฐานการฉีดวัคซีน
27	นางสาวนัสรีน เจะโส๊ะเจะหลี	ไม่ได้แนบหลักฐานการฉีดวัคซีน
28	นางสาวนิศารัตน์ เป็ดดา	ไม่ได้แนบหลักฐานการฉีดวัคซีน
29	นางสาวเบญญาภา เวียงมูล	ไม่ได้แนบหลักฐานการฉีดวัคซีน
30	นางสาวปวันรัตน์ ปันกิจวานิชเจริญ	ไม่ได้แนบหลักฐานการฉีดวัคซีน
31	นางสาวปานหทัย แก้วฟู	ไม่ได้แนบหลักฐานการฉีดวัคซีน
32	นางสาวปิยะธิดา สิงห์พันธ์	ไม่ได้แนบหลักฐานการฉีดวัคซีน

รายชื่อนิติที่ไม่แนบหลักฐานการฉีดวัคซีน

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	สถานะ
33	นางสาวปิยากร กี่ปทอง	ไม่ได้แนบหลักฐานการฉีดวัคซีน
34	นางสาวพรชิตา ร้อยลา	ไม่ได้แนบหลักฐานการฉีดวัคซีน
35	นางสาวพรรษา ดวงทิพย์	ไม่ได้แนบหลักฐานการฉีดวัคซีน
36	นางสาวพัชรินทร์ อรุณลักษณ์	ไม่ได้แนบหลักฐานการฉีดวัคซีน
37	นางสาวพิมพ์ทิพย์ โกสียวัฒน์	ไม่ได้แนบหลักฐานการฉีดวัคซีน
38	นางสาวยาสมิน อารี	ไม่ได้แนบหลักฐานการฉีดวัคซีน
39	นางสาวรัตนมน กายเพชร	ไม่ได้แนบหลักฐานการฉีดวัคซีน
40	นางสาวรุจิรา เครือณพคุณ	ไม่ได้แนบหลักฐานการฉีดวัคซีน
41	นางสาวลักษิกา โคตรฮุย	ไม่ได้แนบหลักฐานการฉีดวัคซีน
42	นางสาววทยาภรณ์ มะเตือชุมพร	ไม่ได้แนบหลักฐานการฉีดวัคซีน
43	นางสาววรรณฤดี บุตรวงศ์	ไม่ได้แนบหลักฐานการฉีดวัคซีน
44	นางสาวศรัญญา ดาน้ำคำ	ไม่ได้แนบหลักฐานการฉีดวัคซีน
45	นางสาวศศิธร คงมี	ไม่ได้แนบหลักฐานการฉีดวัคซีน
46	นางสาวสิริรัตน์ บุญเยี่ยม	ไม่ได้แนบหลักฐานการฉีดวัคซีน
47	นางสาวสุธิรา สุริวงศ์	ไม่ได้แนบหลักฐานการฉีดวัคซีน
48	นางสาวสุภลักษณ์ นามวงศ์	ไม่ได้แนบหลักฐานการฉีดวัคซีน
49	นางสาวอรุณัฐ สวากลาง	ไม่ได้แนบหลักฐานการฉีดวัคซีน
50	นางสาวอรรวรรณ กุพันธ์	ไม่ได้แนบหลักฐานการฉีดวัคซีน
51	นางสาวอาทิตยา แก้วเขียว	ไม่ได้แนบหลักฐานการฉีดวัคซีน
52	นายกิตติณัฐ บัญชาจารุรัตน์	ไม่ได้แนบหลักฐานการฉีดวัคซีน
53	นายจิรศักดิ์ มาตรนอก	ไม่ได้แนบหลักฐานการฉีดวัคซีน
54	นายชยพล เทรกกี	ไม่ได้แนบหลักฐานการฉีดวัคซีน
55	นายชยางกูร สมพร	ไม่ได้แนบหลักฐานการฉีดวัคซีน
56	นายชัยพร มาวิเชียร	ไม่ได้แนบหลักฐานการฉีดวัคซีน
57	นายฐิติพงศ์ ปัญญาโห	ไม่ได้แนบหลักฐานการฉีดวัคซีน
58	นายณัฐ แก้วสีทอง	ไม่ได้แนบหลักฐานการฉีดวัคซีน
59	นายณัฐดนัย หัสคุณไพศาล	ไม่ได้แนบหลักฐานการฉีดวัคซีน
60	นายณัฐพัฒน์ รัฐสมบูรณ์	ไม่ได้แนบหลักฐานการฉีดวัคซีน
61	นายธนกฤต สัจจมงคล	ไม่ได้แนบหลักฐานการฉีดวัคซีน
62	นายธนบดี มังกร	ไม่ได้แนบหลักฐานการฉีดวัคซีน
63	นายธนพล ไหมศรีกรต	ไม่ได้แนบหลักฐานการฉีดวัคซีน
64	นายธนภัทร สามงาม	ไม่ได้แนบหลักฐานการฉีดวัคซีน

รายชื่อนิติที่ไม่แนบหลักฐานการฉีดวัคซีน

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	สถานะ
65	นายธนะเมศร์ สุวรรณันทศิริ	ไม่ได้แนบหลักฐานการฉีดวัคซีน
66	นายธนาธิป บริพันธ์	ไม่ได้แนบหลักฐานการฉีดวัคซีน
67	นายธีระพงศ์ สกุลอินทร์	ไม่ได้แนบหลักฐานการฉีดวัคซีน
68	นายนิธิพร ชัมภูชนะ	ไม่ได้แนบหลักฐานการฉีดวัคซีน
69	นายเนติพล นิธิกรกุลกิตติ์	ไม่ได้แนบหลักฐานการฉีดวัคซีน
70	นายบรรณรต อิศรพงศ์	ไม่ได้แนบหลักฐานการฉีดวัคซีน
71	นายประวิณ ภูหนองโอง	ไม่ได้แนบหลักฐานการฉีดวัคซีน
72	นายประเสริฐ นวลเจริญ	ไม่ได้แนบหลักฐานการฉีดวัคซีน
73	นายพิชุตม์ บุญเลิศนรินทร์	ไม่ได้แนบหลักฐานการฉีดวัคซีน
74	นายพีรณัฐ ชมภูกุล	ไม่ได้แนบหลักฐานการฉีดวัคซีน
75	นายพีรวัส อัครวณิชชา	ไม่ได้แนบหลักฐานการฉีดวัคซีน
76	นายภูชงค์ ชันทะชา	ไม่ได้แนบหลักฐานการฉีดวัคซีน
77	นายวงศธร สุขเอี่ยม	ไม่ได้แนบหลักฐานการฉีดวัคซีน
78	นายวชิรวิทย์ ด่อนชนะ	ไม่ได้แนบหลักฐานการฉีดวัคซีน
79	นายสวัสดิ์ ชัมพุนทะ	ไม่ได้แนบหลักฐานการฉีดวัคซีน
80	นายศุภณัฐ มณีสุขเกษม	ไม่ได้แนบหลักฐานการฉีดวัคซีน
81	นายสรวิชัย เชื้อสระคู	ไม่ได้แนบหลักฐานการฉีดวัคซีน
82	นายสันต์เพชร เขียวสุขสันต์	ไม่ได้แนบหลักฐานการฉีดวัคซีน
83	นายสิโรตม ตั้งประโคน	ไม่ได้แนบหลักฐานการฉีดวัคซีน
84	นายอภิรักษ์ พระสว่าง	ไม่ได้แนบหลักฐานการฉีดวัคซีน
85	นายอภิลาภ ยงเกียรติกานต์	ไม่ได้แนบหลักฐานการฉีดวัคซีน
86	นายอริยธัช ขาวจันทร์	ไม่ได้แนบหลักฐานการฉีดวัคซีน